

ด่วนที่สุด
ที่ พน ๐๒๐๒/๒๑๕



กวค. 109
วันที่ ๖.๙.๒๕๖๗
เวลา 17.2๐

สคค. (eMail)
ส่ง : กวค.
รับที่ : 88452/67
6 ส.ค. 2567 เวลา 17.00 น.



กระทรวงพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในช่วงการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ร่างแถลงการณ์ลามา การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปคประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๔ (Lima Statement 2024 APEC Energy Ministerial Meeting) พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
 ๒. ร่างแนวนโยบายเอเปคเพื่อพัฒนาและปรับใช้กรอบนโยบายด้านไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC Policy Guidance to Develop and Implement Low-Carbon Hydrogen Policy Frameworks in the Asia-Pacific) พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
 ๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๗๐๓/๘๓๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๗/๒๑๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงพลังงานขอเสนอเรื่อง ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในช่วงการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๑.๑ การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๔ (APEC Energy Ministerial Meeting: APEC EMM 14) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ เมืองลามา สาธารณรัฐเปรู โดยในการประชุมฯ ดังกล่าวจะมีการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์จากการประชุม จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างแถลงการณ์ลามา การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปคประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๔ (Lima Statement 2024 APEC Energy Ministerial Meeting) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และร่างแนวนโยบายเอเปคเพื่อพัฒนาและปรับใช้กรอบนโยบายด้านไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC Policy Guidance to Develop and Implement Low-Carbon Hydrogen Policy Frameworks in the Asia-Pacific) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยร่างเอกสาร ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวเป็นเอกสารมุ่งเน้นการส่งเสริมความพยายามของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานเอเปคในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนในภูมิภาค ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงเข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

/ ๑.๒ กระทรวง ...

๑.๒ กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นในประเด็นด้านกฎหมายมาตรา ๑๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ มิได้มีรูปแบบ ถ้อยคำ หรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งไม่มีการลงนามในร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ดังนั้น ร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ใช่นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฯ อย่างไรก็ตาม โดยที่ร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ดังนั้น กระทรวงพลังงาน ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง จึงควรพิจารณาเสนอร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับมิได้มีการใช้ถ้อยคำที่มุ่งหมายให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทยตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานพลังงานและคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๔ (APEC Energy Ministerial Meeting: APEC EMM 14) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ เมืองลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยในการประชุมดังกล่าว สมาชิกเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคจะต้องให้การรับรองร่างแถลงการณ์ลิมา การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปคประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๔ (Lima Statement 2024 APEC Energy Ministerial Meeting) และร่างแนวนโยบายเอเปคเพื่อพัฒนาและปรับใช้กรอบนโยบายด้านไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC Policy Guidance to Develop and Implement Low-Carbon Hydrogen Policy Frameworks in the Asia-Pacific) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นการเร่งด่วนภายในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานจะได้ให้การรับรองร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับในระหว่างการประชุม ดังกล่าวต่อไป

๓. สารสำคัญ

๓.๑ ภูมิหลัง

๑) การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๔ (APEC Energy Ministerial Meeting: APEC EMM 14) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ เมืองลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “Empower. Include. Grow.” การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐมนตรีพลังงานเขตเศรษฐกิจเอเปคในการส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ การแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและอนาคต การผลักดันกิจกรรมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของเอเปค และการส่งเสริมการค้าการลงทุนในภาคพลังงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานภายในภูมิภาคเอเปค

๒) ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในช่วงการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๔ เป็นเอกสารแสดงเจตนาของรัฐมนตรีพลังงานเอเปคในการกำหนดทิศทางและวางกรอบนโยบายความร่วมมือด้านพลังงานร่วมกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนความร่วมมือตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bangkok Goals on Bio-Circular-Green Economy: BCG) และวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. ๒๐๔๐ (APEC Putrajaya Vision 2040) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เขตเศรษฐกิจเอเปคสามารถบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานของเอเปค (APEC Energy Goals) ได้แก่ เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นสองเท่าภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ จากปีฐานปี ค.ศ. ๒๐๑๐ และเป้าหมายการลดค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงานลงร้อยละ ๔๕ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๕ จากปีฐานปี ค.ศ. ๒๐๐๕ นอกจากนี้ ยังแสดงความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การสร้างความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นตัวจากสภาวะวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเป็นเอกสารที่กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสำหรับการผลิตการขนส่ง และการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนร่วมกันในภูมิภาคเอเปคอีกด้วย

๓.๒ สารสำคัญ

สารสำคัญของร่างเอกสารฯ ที่นำเสนอ ดังต่อไปนี้

๑) ร่างแถลงการณ์ลามา การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปคประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๔ (Lima Statement 2024 APEC Energy Ministerial Meeting) เอกสารแสดงเจตนาของรัฐมนตรีพลังงานเอเปคในการผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานร่วมกันบนพื้นฐานของการขับเคลื่อนเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bangkok Goals on Bio-Circular-Green Economy: BCG) และวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. ๒๐๔๐ (APEC Putrajaya Vision 2024) เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่การบรรลุเป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานภายในภูมิภาคเอเปค โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเป้าหมาย อาทิ การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน รวมถึงการผลักดันโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือในการปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาระบบพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดและโครงการสนับสนุนด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกการทำงานของคณะทำงานด้านพลังงานเอเปค

๒) ร่างแนวนโยบายเอเปคเพื่อพัฒนาและปรับใช้กรอบนโยบายด้านไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC Policy Guidance to Develop and Implement Low Carbon Hydrogen Policy Frameworks in the Asia-Pacific) เป็นเอกสารแนวทางผลักดันความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจเอเปคในการพัฒนาไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำโดยใช้กลไกของคณะทำงานด้านพลังงานเอเปคในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การหารือแนวทางการพัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยของไฮโดรเจน การส่งเสริมการเติบโตของห่วงโซ่อุปทานและตลาดไฮโดรเจนให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง รวมถึงการส่งเสริมมาตรการทางการเงินและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของอุตสาหกรรมไฮโดรเจนในอนาคตเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมไฮโดรเจนที่แข็งแกร่งของภูมิภาคและขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียนที่มีความครอบคลุมและยั่งยืน

๔. ผลประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค มีบทบาทในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยในภาคพลังงาน กระทรวงพลังงานได้มีส่วนร่วมในการผลักดันเป้าหมายของคณะทำงานด้านพลังงานเอเปคที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๔ จะช่วยให้ไทยสามารถกำหนดทิศทางและวางกรอบนโยบายความร่วมมือด้านพลังงานของไทยร่วมกับเขตเศรษฐกิจเอเปคอื่น ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานของเอเปค (APEC Energy Goals) ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดและประสิทธิภาพพลังงาน และร่วมกันผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาภาคพลังงานของสมาชิกต่อไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับการจัดทำนโยบายของแผนพลังงานชาติของไทยโดยมีเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคพลังงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กระทรวงพลังงานในฐานะผู้แทนหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบเอเปคผ่านเวทีการประชุมคณะทำงานด้านพลังงานเอเปคได้มีส่วนร่วมในการผลักดันกิจกรรม/โครงการความร่วมมือในเวทีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญจากเอเปคในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการกำหนดนโยบายและการใช้เทคโนโลยีการดักจับ กักเก็บ และใช้ประโยชน์จากคาร์บอน การพัฒนาแนวทาง/มาตรการการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น รวมถึงมีการส่งผู้แทนในระดับต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมการประชุม สัมมนา และเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับเขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีพลังงานใหม่ที่ทันสมัย โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดแนวนโยบาย/มาตรการภาครัฐที่เหมาะสมสำหรับภาคพลังงานไทยในอนาคต รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม สำหรับการผลิตการขนส่ง และการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนร่วมกันระหว่างไทยกับสมาชิกเอเปคอีกด้วย

๕. ค่าใช้จ่าย และแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ผู้แทนกระทรวงพลังงานได้มีส่วนร่วมในการเจรจาและปรับแก้สาระสำคัญในร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๔ เพื่อให้มีเนื้อหาสาระที่มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาภาคพลังงานของไทย รวมถึงมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงพลังงาน เพื่อเตรียมการการมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายใต้ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองฯ ดังกล่าว โดยได้มีการเตรียมการจัดสรรงบประมาณจ่ายอื่น โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจัดทำคำของบประมาณงบจ่ายอื่น โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการผลักดันกิจกรรมความร่วมมือด้านพลังงานในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยแล้ว

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพลังงานได้สอบถามความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ มีความเห็นดังนี้

๖.๑ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน มีความเห็นว่า ไม่มีข้อขัดข้องในหลักการของร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๔ โดยเห็นว่ามีสาระสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านพลังงานของไทย ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตการใช้พลังงานสะอาด และการพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของไทยต่อไป

๖.๒ กระทรวงการต่างประเทศ มีความเห็นว่า ไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยคำโดยรวมของร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ โดยเห็นว่าหากกระทรวงพลังงาน ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนสอดคล้องกับพันธกรณีของไทย และมีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นด้านสารัตถะ โดยเห็นว่าร่างเอกสารฯ มีสาระสำคัญในการสนับสนุนระบบนิเวศพลังงานที่ยืดหยุ่น ยั่งยืน เชื่อถือได้ และเข้าถึงได้โดยคนทุกกลุ่ม รวมถึงผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนและพลังงานคาร์บอนต่ำเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นการกำหนดแนวทางและประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียวและคาร์บอนต่ำในภูมิภาค

๖.๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นว่า ร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับมิได้มีการใช้ถ้อยคำที่มุ่งหมายให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทยตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการต่อไป

๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงพลังงาน ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๘.๑ ให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์lima การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปคประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๔ (Lima Statement 2024 APEC Energy Ministerial Meeting) และร่างแนวนโยบายเอเปคเพื่อพัฒนาและปรับใช้กรอบนโยบายด้านไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC Policy Guidance to Develop and Implement Low-Carbon Hydrogen Policy Frameworks in the Asia-Pacific)

๘.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองร่างเอกสารฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าว ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๔

๘.๓ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ในส่วนที่มีใช้
สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้
ให้กระทรวงพลังงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน